
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม 
เร่ือง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 

     

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖4 ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 ข้อ 33 จึงจัดทำประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖4 เพ่ือปิดประกาศ ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลสามง่ามให้ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมา 
พร้อมประกาศนี ้

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 
 
 
 

(นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

     

ผู้มาประชุม 

 
๑ นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย ประธานสภาเทศบาล 
๒ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล 
๓ นายมงคล  ยิ้มทะโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
๔ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาล 
๖ นายสุฤทธิ์  ป่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาล 
๗ นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๘ นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙ นายทวี  สามบุญมี สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐ นายมิตร  เปี่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑ นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นายณัฐพงศ์  แสนใจ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรี 
๒ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรี 
๓ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรี 
๔ นายสำราญ  สามงามนิ่ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายธนทร  พรเจริญกิจกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6 นางสาวรังสิยา  จารุธรรมวัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7 นางบุษบา  ม่วงนา ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นายภูวเดช  จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
9 นางณัฐธิกา  จันทร์มา ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

10 นายภูเทพ  ธันย์วรเดช หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
11 นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12 นางสาวกนกวรรณ  สุขชนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13 นางสาวณัฐชลีพร  รัตนชัยสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14 นางสาวณัฐวิภา  พัฒน์ไทยสงค์ พนักงานดับเพลิง 
15 นายสมศักดิ์  เชื้อปั้นหลวง ประธานกรรมการชุมชน 
16 นางสาวชุติมา  ตั้งวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลสามง่าม 

   
 
 
 

/เริ่มประชุม... 



 - ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น. 
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ขณะนี้สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป  

  
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- เม ื ่อท ี ่ประช ุมพร ้อมแล้ว ขอเปิดการประช ุมสภาเทศบาลตำบลสามง ่าม  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 วันอังคารที ่  24  สิงหาคม  ๒๕๖4  
เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- สำหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่ ๒ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 
การประชุมว่ามีส่วนไหนที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) 

- ถ้าที ่ประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมไม่มีส่วนใดที ่จะต้องแก้ไขเพิ ่มเติมอีก  
ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมด้วย ครับ 

ที่ประชุม - ม ีมต ิเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ร ่างเทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖ 5  

ของเทศบาลตำบลสามง่าม (ร่างเดิม) วาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที ่ 3 เรื ่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕65 เทศบาลตำบลสามง่าม (ร่างเดิม) วาระท่ีสองและวาระทีส่าม 

 - ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ แถลงต่อสภา
เทศบาลตำบลสามง่าม 

นายจิราวัฒน์ 
ปึงสุขสมบูรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล/ 
ประธานกรรมการ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 
 
 
 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์  ประธานกรรมการ
สามัญทำหน้าท ี ่แปรญัตต ิร ่างเทศบ ัญญัติ  ขอแถลงบ ันท ึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม ื ่อว ันที ่  19 ส ิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3  

- ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสามัญทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕64  
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้กระผมนายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์  เป็นประธานกรรมการ,  
นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย เป็นกรรมการ และนายมิตร  เปี่ยมคล้า เป็นกรรมการและ
เลขานุการ นั้น 

 /โดย.. 



 - ๓ - 
นายจิราวัฒน์ 
ปึงสุขสมบูรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล/ 
ประธานกรรมการ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

โดยที่คณะกรรมการสามัญทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้มาประชุม เพื่อทำหน้าที่ 
ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาล
ตำบลสามง่าม 

ตลอดระยะเวลาที ่สภาเทศบาลมีมติให้รับคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา  
08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 จึงปิดการรับคำ
แปรญัตติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม และ
ข้อ 49 วรรคหนึ ่ง ท ี ่ ได ้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญั ตติไม ่น ้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมง และผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติงบประมาณ
ดังกล่าวแต่ประการใด และกำหนดการประชุมแปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล
มาร่วมตอบข้อซักถามด้วย จึงปิดการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการก็ไม่ขอแปรญัตติ 
แต่อย่างใด หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ ตามท่ีสภาเทศบาลกำหนดแล้ว 
คณะกรรมการจึงได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นว่าได้จัดทำถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และได้มีมติตามลำดับ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 2  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 3  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 4  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 5  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 6  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ข้อ 7  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ฉะนั ้น จ ึงขอส่งร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิมที ่ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา เพื่อนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาในการประชุม
วาระต่อไป 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ ประธานกรรมการสามัญทำหน้าที่ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ

- ที่ประชุมสภาเทศบาล มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มี)  
- เมื่อไม่มีความเห็นและไม่มีการแปรญัตติ คณะกรรมการสามัญทำหน้าที่แปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ ก็ไม่ได้แก้ไขเพิ ่มเติมร่างเทศบัญญัติ ถือได้ว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ได้
พิจารณาผ่านในวาระท่ีสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม 

- ขอให้ท ี ่ประช ุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ าม พิจารณาว ่าเห ็นควรให ้ตรา 
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕65 ของเทศบาลตำบลสามง่ามต่อไป ขอมติที่ประชุม 

 /ที่ประชุม... 



 - ๔ - 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้ตราร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ของเทศบาลตำบลสามง่าม ต่อไป 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- เมื ่อที ่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก็จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  
เสนอนายอำเภอเพ่ือพิจารณาตามลำดับต่อไป ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ (กองช่าง) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ  
นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

หลักการ 
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 นี้ 

กองช่างได้จัดทำญัตติเสนอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
ขอโอนเงินงบประมาณเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ตั ้งไว้ 500,000 บาท ตั ้งจ ่ายจากเง ินรายได้ โอนเพิ ่ม ครั ้งที ่  1 เป็นเงิน 

300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 698,785 บาท 
งบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 101,215 บาท ขอโอนงบประมาณเพิ่ม ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน 1,601,215 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อย 
สิบห้าบาทถ้วน) 

ขอโอนลดจาก  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางข้างบ้านนายพยงค์  

พรศิริรัตน์ หมู ่ที ่ 8 ตำบลสามง่าม ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร ยาว 640 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ 2,560 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 11 ข้อ 10 ตั้งไว้ 1,947,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่
หมื ่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ยังไม่เคยทำการเบิกจ่ายแต่อย่างใด งบประมาณคงเหลือ 
1,947,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 
ครั้งนี้เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลดเป็นเงิน 447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
 /เหตุผล... 
  



 - ๕ - 
นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล

ตำบลสามง่าม ได้ตั้งงบประมาณใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางข้างบ้านนายพยงค์  พรศิริรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลสามง่าม 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื ้นที ่ คิดเป็นพื ้นที ่ 2,560 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)  
ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป ตั ้งไว้ 1,947 ,000 บาท (หนึ ่งล้านเก้าแสนสี ่หมื่น 
เจ็ดพันบาทถ้วน) ยังไม่เคยทำการเบิกจ่ายแต่อย่างใด งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
1,947,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เนื่องจากได้ตรวจสอบพ้ืนที่
จะดำเนินการเกี่ยวกับถนนและแนวเขตที่ดินที่จะอุทิศให้แก่เทศบาลยังไม่เรียบร้อย 
ประกอบกับควรมีการทำทางเพื่อเป็นถนนและปรับชั้นพื้นทางเพื่อบดอัดเป็นถนนลูกรัง
และต้องสำรวจเพิ่มงานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการฝังท่อระบายน้ำหรือการตอกเสาเข็ม
เพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องชะลอโครงการดังกล่าวไว้ และเพื่อให้การบริหารงบประมาณ 
ในการบริการสาธารณะสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ ดังนั้นเทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 698,785 บาท 
งบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 101,215 บาท ขอโอนงบประมาณเพิ่ม ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน 1,601,215 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อย 
สิบห้าบาทถ้วน) 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางข้างบ้านนายพยงค์  พรศิริรัตน์ หมู่ที่ 8  ตำบลสามง่าม 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื ้นที ่ คิดเป็นพื ้นที ่ 2,560 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 1,947 ,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ยังไม่เคยทำการเบิกจ่ายแต่อย่างใด งบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 1,947,000 
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้เป็นเงิน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเป็นเงิน 
447 ,000 บาท (สี่ แสนส ี ่หม ื ่น เจ ็ดพ ันบาทถ ้วน)อาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  หมวด 5  
การควบคุมงบประมาณ ข้อ 33  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๕ และ
ข้อ 105/1 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื ่อพิจารณา  
อนุมัติต่อไป 

 /นายชูชาติ 



 - ๖ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง) 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(กองช่าง) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เร ียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู ้บร ิหาร และ 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

หลักการ 
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 นี้ กองช่างงได้

จัดทำญัตติเสนอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ขอโอนเงินงบประมาณเพิ่ม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ ตั้งไว้ 700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 395,653.90 บาท งบประมาณ
คงเหลือเป็นเงิน 304,346.10 บาท ขอโอนงบประมาณเพิ่มเป็นเงิน 447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ ่มเป็นเงิน 
751,346.10 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์) 

ขอโอนลดจาก 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง
ข้างบ้านนายพยงค์  พรศิริรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลสามง่าม ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร 
ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื ้นที ่ คิดเป็นพื ้นที่  
2,560 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม  
ฉบ ับทบทวน พ.ศ .  2562 เพ ิ ่ ม เต ิม  คร ั ้ งท ี ่  1/ 2563 หน ้ า  11 ข ้อ  10  
ตั้งไว้ 1,947,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ยังไม่เคยทำการ
เบ ิกจ ่ ายแต ่อย ่ า ง ใด อย ู ่ ระหว ่ า งการดำเน ินการขออน ุม ั ต ิ โอนลดเป ็นเงิน  
1,500,000 บาท (หน ึ ่ งล ้านห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหล ือเป ็นเงิน  
447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้เป็นเงิน 
447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเปน็เงิน 
0 บาท (ศูนยบ์าทถ้วน) 

 /เหตุผล... 



 - ๗ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ตั้งงบประมาณใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางข้างบ้านนายพยงค์  พรศิ ริรัตน์ หมู ่ที ่ 8  
ตำบลสามง่าม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ 2,560 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 1,947,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่น
เจ ็ดพ ันบาทถ้วน) ย ังไม ่ เคยทำการเบ ิกจ ่ายแต ่อย ่างใด งบประมาณคงเหลือ  
1,947,000 บาท (หนึ่งล้าน เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เนื่องจากได้ตรวจสอบ
พื้นที่จะดำเนินการเกี่ยวกับถนนและแนวเขตที่ดินที่จะอุทิศให้แก่เทศบาลยังไม่เรียบร้อย 
ประกอบกับควรมีการทำทางเพื่อเป็นถนนและปรับชั้นพื้นทางเพื่อบดอัดเป็นถนนลูกรัง
และต้องสำรวจเพิ่มงานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการฝังท่อระบายน้ำหรือการตอกเสาเข็ม
เพ่ิมเติม จึงจำเป็นต้องชะลอโครงการดังกล่าวไว้ และเพื่อบริหารงบประมาณในการ
บริการสาธารณะสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ 
ดังนั้นเทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเน ินงาน ค่าว ัสดุ ประเภทว ัสด ุไฟฟ้าและวิทยุ  
ตั้งไว้ 700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 395,653.90 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 304,346.10 บาท ขอโอนงบประมาณเพิ่ม ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
447 ,000 บาท (สี่แสนสี ่หม ื ่นเจ ็ดพันบาทถ้วน) ต ั ้งจ ่ายจากเง ินอุดหนุนทั ่วไป 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน 751,346.10 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์) 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางข้างบ้านนายพยงค์  พรศิริรัตน์ หมู่ที่ 8 ตำบลสามง่าม ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ 
คิดเป็นพื้นที่ 2,560 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั ่วไป ตั ้งไว้ 1,947 ,000 บาท (หนึ ่งล้านเก้าแสนสี ่หมื ่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
ยังไม่เคยทำการเบิกจ่ายแต่อย่างใด อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติโอนลดเป็นเงิน 
1,500,000 บาท (หน ึ ่ งล ้านห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหล ือเป ็นเงิน  
447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้เป็นเงิน 
447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดเป็นเงิน 
0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 33  และ
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๕ และข้อ 105/1 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

  
 /นายชูชาติ... 



 - ๘ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 

  
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ (กองช่าง) 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 9) 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบ ียบวาระท ี ่  6 ญ ัตต ิ  เร ื ่อง ประกาศแก ้ ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 9) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
  
นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 9) โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ตามที่ เทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
(ครั ้งที ่ 9) และนายกเทศมนตรีได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่แก้ไขแล้ว  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 21 “การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย” จึงเสนอญัตติ เรื ่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 9) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพ่ือเสนอสภาเทศบาลตำบลสามง่ามทราบ ต่อไป  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือทราบ ต่อไป 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- สำหรับญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 9) เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
  
  
 /ระเบียบวาระที่ 7...    



 - ๙ - 
ระเบียบวาระท่ี   7 ญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวนพ.ศ. 2562  
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563) (ครั้งที่ 2) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบ ียบวาระท ี ่  7 ญ ัตต ิ  เร ื ่อง ประกาศแก ้ ไขแผนพ ัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง ่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563) (ครั้งที่ 2) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ ่มเติม ครั้ งที ่ 3/2563)  
(ครั้งที่ 2) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ตามที่ เทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.2561 -  2565) ของเทศบาลตำบลสามง ่ าม ฉบ ับทบทวน  
พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563) (ครั้งที่ 2) และนายกเทศมนตรีได้ประกาศอนุมัติ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 21 “การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหว ัดทราบด้วย”จึงเสนอญัตติ เร ื ่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง ่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562  
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563) (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อเสนอ 
สภาเทศบาลตำบลสามง่ามทราบ ต่อไป  
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือทราบ ต่อไป 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- สำหรับญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 3/2563)  
(ครั้งที่ 2) เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   8 ญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562  
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564) (ครั้งที่ 1) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

-  ในระเบ ียบวาระท ี ่  8 ญ ัตติ  เร ื ่อง ประกาศแก ้ ไขแผนพ ัฒนาท ้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง ่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564) (ครั้งที่ 1) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 /นายสมรัก... 



 - ๑๐ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เร ียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาช ิกสภาเทศบาล คณะผู ้บร ิหาร และ 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
เทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564) (ครั้งที่ 1) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 หลักการ 
ตามที่ เทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
(เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 4/2564) (ครั ้งที ่ 1) และนายกเทศมนตรีได้ประกาศอนุมัต ิใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 21 “การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหว ัดทราบด้วย”จึงเสนอญัตติ เร ื ่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง ่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564) (ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพ่ือเสนอสภา
เทศบาลตำบลสามง่ามทราบ ต่อไป  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือทราบ ต่อไป 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- สำหรับญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 4/2564)  
(ครั้งที่ 1) เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ขอเชิญ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 

นายจิราวัฒน์   
ปึงสุขสมบูรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เร ียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู ้บร ิหาร และ 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสามง่าม  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบล
สามง่าม มีผู้ป่วยติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนตูมและโรงพยาบาลอื่น ๆ 
ซึ่งผมรับการได้ประสานจากญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณที่อยู่
อาศัย เพราะว่าเวลาที่ผู้ป่วยหายแล้วหรือคนที่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว มา
ขอความอน ุ เคราะห ์ ในการพ ่นฉ ีดยาฆ ่ า เช ื ้ อ  เน ื ่ องจากม ีผ ู ้ ป ่ วยและผ ู ้ ท ี ่ มี  
ความเสี่ยงสูงหรือบุคคลในครอบครัวได้สอบถามว่ามีหน่วยงานใดที่ดำเนินการฉีดพ่นยา 

 /ฆ่าเชื้อ... 



 - ๑๑ - 
นายจิราวัฒน์   
ปึงสุขสมบูรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ฆ่าเชื้อ หรือมีมาตรการการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
สามง่าม เพ่ือทำให้ประชาชนเกิดความม่ันใจได้อย่างไรบ้างครับ 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
ที่ได้เสนอเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่ตำบลสามง่าม 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
- ขอเชิญ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ครับ 

นายนพรุจ  เจริญสุข  
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม  

ขอขอบคุณ คุณจิราวัฒน์ ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
ที่ได้นำเสนอเกี ่ยวกับเรื ่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับ ในส่วนตรงนี้   
กระผมจะให้ท่านภูวเดช จันทร์สนธิ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี ้แจงเกี ่ยวกับเรื ่องนี้
เพราะว่าในส่วนของเทศบาลได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว เมื่อมีคนร้องขอมาก็ได้ไป
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ครับ ขอเชิญท่านภูวเดช จันทร์สนธิ ผอ.กองสาธารณสุขฯ  

นายภูวเดช จันทร์สนธิ 
ผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายภูวเดช จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  

แนวทางการปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการฉีดพ่นยาฆ่าเช ื ้อในกรณีของเทศบาลเอง  
ทางเทศบาลได้ขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็น  
เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ซึ่งเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดมีความสามารถของหัวพ่น
ในการพ่นน้ำยาออกมาขนาดเล็กถึง 5 ไมครอน ซึ่งขนาดของละอองฝอย 5 ไมครอน 
สามารถที่จะจับตัวเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ และสามารถจับและทำลาย
เชื้อได้โดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติเทศบาลใช้ 70 % Alcohol ในการพ่นฆ่าเชื้อโดยตรง 
ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ต้องขอเรียนว่าแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมเป็นไปตาม หลักของการควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค   กระทรวง
สาธารณสุข หรือกรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่ได้ให้คำแนะนำไว้ คือ การฉีดพ่นใน
อากาศโดยให้ทำมุมของหัวพ่นขึ้นไป 45 องศาเป็นอย่างน้อย เพื่อทำลายเชื้อโรคใน
อากาศและตัวของแอลกอฮอล์จะตกลงมาที่พื้นและระเหยไปเลย เพื่อสามารถที่จะจับตัว
กับเชื้อโรคได้ ไม่แนะนำให้ฉีดพ่นลงไปที่พื้น ซึ่งจะทำให้ตัวของเชื้อโรคฟุ้งกระจายไปใน
อากาศที่จะเพิ ่มโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคมากกว่าเดิม ซึ ่งในปัจจุบันก็ได้มี
หน่วยงานจิตอาสาเข้ามาช่วยดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยาเคมีที่ใช้ฉีดพ่น
ภายนอกอาคาร ซ่ึงจริง ๆ แล้วเป็นเจตนาที่ดีที ่ทางจิตอาสาแต่ละหน่วยเข้ามาช่วย
ดำเนินการนะครับ แต่ในบางครั้งอาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในทางปฏิบัติไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภายนอกที่ขอเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นโดยใช้รถยนต์วิ่งฉีดพ่นกระจายไปทั่ว
พื ้นถนนหรือวิ ่งเข้าไปที ่ตลาด ตามทางปฏิบัติแล้วในเชิงจิตวิทยาถือว่า ทำให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีของการควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่ง แต่ในเชิงของวิชาการแล้วประโยชน์ที่
ได้รับก็จะได้ไม่มากนักเท่าที่ควรนะครับส่วนในทางปฏิบัติที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการ  
ฉีดพ่น ซึ่งเดิมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามง่ามเคสแรกในเดือนธันวาคม ปี 
2563 ซึ่งได้พบผู้ป่วยเคสแรกนี้ เมื ่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 จนถึง 30 มิถุนายน 
2564 อยู่ที่ประมาณ 36 ราย นะครับ และหลังจากนั้นการระบาดของโรคเริ่มทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 1 - 29 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยถึง 120 ราย และ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม จนถึง 16 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วย 250 ราย 
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นายภูวเดช จันทร์สนธิ 
ผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขฯ 

เพราะฉะนั้นกราฟจะชันสูงขึ ้นตลอด ฉะนั ้น แนวทางปฏิบัติเดิมที ่กระทรวง
สาธารณสุข และกรมควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำ โดยมีหนังสือแย้งที่ไม่สนับสนุนการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื ้อในบ้านของผู ้ป่วยแนะนำให้ทำการเช็ดถู ในทางกลับกันกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั ่งการให้ท้องถิ ่นดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ  
ผมว่าก็ต้องดำเนินการทั้งสองเรื่องควบคู่กันไป ทั้งเรื่องของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในแนว
จิตวิทยาที่สามารถจัดการได้ในระดับหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นลักษณะสำคัญที่ต้อง
สร้างความเข้าใจ ซึ่งตอนนี้ผมกำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ว่าบ้านท่าน ท่านต้องดูแลเรื่อง
ของยาฆ่าเชื้อเดทตอล น้ำยาไฮเตอร์ผสมน้ำเช็ดถูได้  ซึ่งเดิมผู้ป่วยมีจำนวนไม่มากเรา
สามารถทำงานได้ทันเวลาในเรื ่องของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ ่งเราทำงานร่ วมกับทีม
ควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ทีม ซึ่งการแจกจ่ายเคส
ผู้ป่วยเนี่ยนะครับ เมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Positive ในพ้ืนที่ทางสาธารณสุขก็จะมี
การแจกจ่ายเคสผู้ป่วย เช่น ราย A ทีม 1 ราย B ทีม 2 ราย C ทีม 3 เป็นต้น เพราะฉะนั้น
จะมีทีมสอบสวนโรคที่จะเข้าไปเพื ่อสอบสวนโรคที ่บ้าน และกั ้นเชือกก่อนนะครับ 
หลังจากนั ้นก็จะประสานมาที่ทีมของผม เพื ่อนัดหมายดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  
ก็ต้องเรียนตามตรงว่าในปัจจุบันการระบาดของโรคได้ขยายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยครบ  
ทุกหมู่บ้าน ทำให้การดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไม่สามารถดำเนินการได้ทันการณ์  
นะครับ แต่ก็ยังได้ดำเนินการอยู่ถึงแม้ในบางครั้งตัวผมเองต้องออกไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
บ้านคนไข้ 14 วันที่กลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ก็ยังไปดำเนินการให้ ต้องขอเรียนว่าในการ
ดำเนินการมันอาจจะไม่ทันการณ์แต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ  
ซึ ่งทางท่านนายกเทศมนตรีได้ให้นโยบายกับผมว่าให้ดำเนินการให้ได้มากที ่สุด  
ให้ครอบคลุมมากที ่ส ุด ซึ ่งเมื ่อผมได้ลงไปดำเนินการเองก็จะได้เห็นภาพหลาย ๆ  
อย่างว่า หนึ่งประเด็นของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ของเรามีคัสเตอร์หลัก 
คือ โรงงานยาง โดยคนไข้ที่ป่วยในพื้นที่เขตตำบลสามง่ามหลายคนทำงานที่โรงงานยาง 
อำเภอบางเลน และโรงงานยางที่ไผ่หูช้างแล้วนำเชื้อกลับมาแพร่ระบาดที่บ้าน และเมื่อไป
สำรวจสภาพบ้านได้เห็นภาพว่าส่วนใหญ่บ้านผู้ป่วยมีสุขภาวะหรือสุขลักษณะของอาคาร
ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ซึ่งทางผมเองก็ได้ให้คำแนะนำเรื่องของการทำความสะอาดบ้าน  
และการระบายอากาศ ในทุกครั้งที่ผมลงไปผมก็ได้ให้คำแนะนำในส่วนนี้ควบคู่กันไปครับ 
และยังพบอีกว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอาจจะด้วยเป็นผู้สูงอายุกลัวการรับ
วัคซีนเกิดความไม่มั่นใจเรื่องของวัคซีนเนื่องจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารเยอะเกินไป  
ซึ ่งในวันนี ้เองที่วัดสามง่ามได้มีการฉีดวัคซีน จำนวน  8,000 โดส แต่ผู ้มารับวัคซีน 
ส่วนใหญ่เป็นต่างด้าว 90% ซึ่งคนไทยไม่ค่อยอยากรับวัคซีนซิโนแวค ผมมองว่าฉีดวัคซีน
ซิโนแวคเข็มแรก อีก 3 สัปดาห์ ก็จะได้ฉีดแอสตร้าซีนีกา ดีกว่าการรอฉีดแอสตร้าซีนีกา 
2 เข็ม เพราะการฉีดแอสตร้าซีนีกา เข็มที่ 2 จะได้รับการบูทอีกครั้งเมื่อผ่านไป 2 ถึง  
3 เดือนหรือประมาณ 12 สัปดาห์ นะครับ ซึ่งภูมิต้านทานที่จะเกิดขึ้นผมมองว่ามัน 
เร็วกว่าการรอฉีดแอสตร้าซีนีกา 2 เข็ม ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ย้อนสะท้อนกลับมาว่ายังมี
คนไข้ในพื้นที่ที่เลือกวัคซีนส่วนหนึ่ง และยังเข้าไม่ถึงวัคซีนก็ส่วนหนึ่ง ก็เลยกลายเป็นว่า
ไม่มีภูมิต้านทาน และโอกาสที่คนออกไปทำงานนอกบ้านแล้วติดเชื ้อกลับมาสู ่บ้าน  
ผมก็ได้พยายามอธิบายสร้างความเข้าใจ ซึ ่งในส่วนของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื ้อเราได้
ดำเนินการทำอยู่นะครับ แต่อาจจะไม่ทันการณ์ซะทีเดียว แต่ก็จะพยายามทำให้ได้มาก
ที่สุด ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณ นายภูวเดช จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ขอเชิญ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ครับ 

นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบล 
สามง่าม  

สำหรับเคสนี้นะครับจริง ๆ แล้วทางเทศบาลได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่ 
นะครับ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่รักษากลับมาอยู่บ้านก็ยังมีความกังวลไม่ว่าจะอธิบาย
อย่างไรเขาก็จะไม่ฟัง เพราะฉะนั้น ในเคสที่เราพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อย้ายไปอยู่โรงพยาบาล 
ทางเทศบาลก็ได้ไปดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ ถ้าไม่ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ก็
จะมีความกังวล ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาชิกและตัวแทนของทุก ๆ คน เค้าก็จะ
โทรมาหาผม แต่บางท่านก็เกรงใจไม่กล้าโทรพอถึงเวลาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครอยากจะฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อในห้องนอนและในบ้านของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ในส่วนตรงนี้ผมว่ามันเป็นปัญหา
อย่างที่ผอ.ภูวเดช จันทร์สนธิ ได้นำเรียนเมื่อสักครู่ ว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่เยอะขึ้น  
ซึ่งก็ไม่สามารถทำได้ทันถ่วงที เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากแนะนำให้ทางกองสาธารณสุขฯ 
มอบหมายให ้ม ีผ ู ้ ร ับผ ิดชอบอีกส ักหน ึ ่ งคน ท ี ่คอยร ับเร ื ่องราวร ้องเร ียนหรือ  
แจ้งความประสงค์ที ่จะให้ไปดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื ้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ให้กับผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน และสท.ทุกคน เพื่อให้ประสานมาทางเทศบาลในการโทรแจ้ง 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ หรือทางกองสาธารณสุขฯ จะมีผู้รับเรื่องวัน
เสาร์ - อาทิตย์ ด้วยก็ยิ ่งดี เพราะมีประเด็นที ่ว่าใครที ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอันเป็นไป 
โน่นนี่นั่นต่าง ๆ ก็เลยทำให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งถ้าเราได้ไปดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ
ให้กับบ้านที่พบผู้ติดเชื้อ หรือบริเวณบ้านที่ใกล้เคียงกับผู้ป่วยทั้งตอนออกจากบ้านเพ่ือไป
รักษาและหลังจากกลับจากการรักษาแล้วก็จะทำให้ประชาชนอุ่นใจมากขึ้น ตรงนี้ก็อยาก
ให้ทางกองสาธารณสุขฯ ดูแลเรื่องนี้ด้วย จริง ๆ แล้วเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องดูแล
ประชาชน ซึ่งเป็นเพียงการบรรเทาเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ไม่รู ้จะไปพึ่งทางไหน  
จะหันหน้าไปพึ่งทางโรงพยาบาลก็ไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้เค้า
ทั้งหมดได้พึ่งพาทางเทศบาล แทนที่จะต้องรอท่านนายก ท่านปลัด ท่านผอ. ในบางครั้ง
อาจโทรไม่ติดหรือไม่กล้าโทร นะครับ เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ขอแนะนำว่าให้ตั้งใครสักคน
เพื่อรับเรื่องตรงนี้และให้นำเบอร์โทรศัพท์ให้กับผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเพื่อจะได้มีเบอร์
ติดต่อประสานมาทางท่านผอ.กองสาธารณสุขฯ เพ่ือให้ผอ.ประสานกับผู ้ที ่ได ้รับ
มอบหมายเพื่อจัดลำดับในการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยให้ผู้ที่ทำหน้าที่ฉีดพ่นมีการ
ป้องกันตัวเองให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่อยากให้ผู้ที่
ไปทำหน้าที่ฉีดพ่นต้องติดเชื้อกลับมา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการใช่ชุด PPE ป้องกัน 
สวมแมส ใส่ face shield ให้เรียบร้อย และในการปฏิบัติงานอยากให้ทำเท่าที่ทำไหวถ้า
ไม่ไหวก็ให้หยุดพักได้บ้าง เพราะทำงานกับสารเคมีก็มีความเสี่ยงต่อผู้ทำหน้าที่ฉีดพ่นเอง 
เพราะฉะนั้น เพื่อแก้ปัญหาความกังวลของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนเกิดความ
สบายใจ ถ้าบุคลากรของทางสาธารณสุขไม่เพียงพอเราก็สามารถจ้าง out source  
จากภายนอกชั่วคราวเพื่อมาช่วยได้ เพราะการทำตรงนี้เป็นการทำสิ่งเล็ก  ๆ น้อย ๆ  
ที่จะทำให้ประชาชนอุ่นใจ ชื่นใจ เพราะชีวิตคนทุกคนมีค่าทั้งนั้น ถ้าคนนึงเป็นอะไรสัก
คนนึงก็เสียใจ แต่ถ้าทางเทศบาลไปช่วยได้ ไม่ต้องมากจำนวนประชากรหมื่นกว่าคนใน
เขตเทศบาลเรา หากเสียชีวิตสัก 2 - 3 คน เราก็เสียใจ  
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นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

ถ้าเกิดช่วยได้ไม่ให้เสียชีวิตเราก็ยินดี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเปรียบเสมือน
เป็นยากำลังใจให้กับประชาชนว่ายังมีเทศบาลคอยช่วยเหลือดูแล ยังติดตาม ยังใส่ใจ 
โดยเฉพาะท่านสมาชิกทุกคน จะมาบอกว่าไม่รู ้เรื ่องถ้ามีประชาชนติดต่อมาขอความ
ช่วยเหลือบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับ เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ของเรา ทำให้ประชาชนอุ่นใจว่าอยู่ในเขตเทศบาลยังมีสมาชิกและข้าราชการยังเห็นใจ
ดูแลและช่วยเหลือนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
ที่ได้ให้แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ขอเชิญ นายภูวเดช จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

นายภูวเดช จันทร์สนธิ 
ผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายภูวเดช จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

ขอเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผู ้ประสานงานรับเรื ่องตามที ่ท่านนายกได้นำเรียน คือ  
นางแก้วใจ ตร ีอ ินทอง ตำแหน่ง เจ ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน เบอร ์โทร  
098-8899413 ให้เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อจะนำมาวางแผนบริหารจัดการเรื่องของการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อ และก็จะพยายามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นะครับ เพราะในแต่ละครั้งผู้ที่
ออกไปพ่นก็ต้องใส่ชุด PPE ในการพ่นครั้งนึงก็จะไม่เกิน 2 ชั่วโมง เนื่องจากอากาศข้าง
นอกค่อนข้างที่จะร้อนมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้พ่นเกิดอาการฮีทสโตรกได้ครับ ก็จะพยายาม
ดำเนินการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอบคุณครับ 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณ นายภูวเดช จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ขอเชิญ นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 

นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉัน นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

ขอแจ้งว่ามีถนนชำรุด 2 เส้น จุดแรกบริเวณคลองชลประทาน ระหว่างสะพานที่จะ
ไปหนองหนังบริเวณเส้นที่ราดยางใหม่ชำรุดมากเลยค่ะ แล้วก็จุดที่สอง คือ ถนนเส้นหลัง
คลองวัดสามง่าม บริเวณหมู ่ท ี ่ 3 ที ่จะข้ามไปหมู ่ท ี ่ 2 ตรงบริเวณร้านขายของเก่า 
ตรงบริเวณนั ้น พบร่องขนาดใหญ่ซึ ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู ้ที ่ส ัญจรไปมาได้ค่ะ  
อยากให้ทางผู้บริหารไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณ นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ขอเชิญ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ครับ 

นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

สำหรับถนนทั้ง 2 เส้นนี้จะให้ทางกองช่างตรวจสอบและแก้ไขให้นะครับ และ
ตอนนี้ทางเทศบาลก็อยากให้ทางสมาชิกทุกท่านช่วยตรวจสอบบริเวณที่ท่านได้ผ่านไป
เส้นทางไหนแล้วพบว่าบริเวณไหนไฟส่องสว่างขาดหรือชำรุด ก็ให้ประสานมาทางกองช่าง 
เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ดีขึ้น เพราะในบางครั้งไม่มีผู้ใหญ่บ้านแจ้งมาทำให้
ทางเทศบาลดูแลได้ไม่ทั ่วถึงทำให้มีการชำรุดได้ ท่านสามารถแจ้งมาทางกองช่าง  
ทางผมเอง ทางรองอภิชา หรือรองนพรุจ เพื่อมาดูแลซ่อมแซม โดยจะเริ่มปรับปรุงทำให้
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 เพราะมีจุดเสี่ยงหลายจุดที่อาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวก 

 /นายชูชาติ... 



 - ๑๕ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ครับ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
(ไม่มี) 
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ในวันนี้ขอขอบคุณ คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้ใหญ่บ้านชุติมา ตั้งวิชัย 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลสามง่าม และคุณสมศักดิ์ เชื้อปั้นหลวง ประธานกรรมการชุมชน
หนองหนัง ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
 (นางสาวกนกวรรณ  สุขชนะ) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว) 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางสาวรังสิยา  จารุธรรมวัฒน์) 
 หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายณัฐพงศ์  แสนใจ) 
 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

/คณะกรรมการ... 



 - ๑๖ - 
 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
สามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ  

 (นายสกุล  บุญขจาย) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ 

 (นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม)  
 
 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานุการ 

 (นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์) 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลสามง่ามได้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อวันที ่25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

(นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 


